

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **30 Tháng 4 Triệu Người Vui Triệu Người Buồn của HCA**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng**.



30 THÁNG 4 TRIỆU NGƯỜI VUI TRIỆU NGƯỜI BUỒN

Ngày 30 tháng Tư vừa qua là ngày 30 tháng 4 thứ 50, sau 49 năm người dân miền Nam mất nước.

Cố thủ tướng Việt-Cộng Võ Văn Kiệt trong những ngày cuối đời đã nói ra một câu thật lòng, mà với bản chất dối trá hầu như không người cộng sản nào khác phát biểu giống như ông ta. Đó là trong ngày 30/4, có triệu người vui cũng có triệu người buồn. Ai cũng hiểu triệu người vui đó là đám bộ đội Bắc-Việt và triệu người buồn đó là quân dân miền Nam. Và chúng ta cũng hiểu rằng Võ Văn Kiệt là một người cộng sản miền Nam từng chứng kiến cuộc sống an bình, hạnh phúc và thịnh vượng của người dân miền Nam trong chế độ Việt-Nam Cộng-Hòa nên mới có những lời so sánh nói trên.

Những người cộng sản miền Bắc không vui sao được, vì từ một cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu ngoài Bắc nhờ súng đạn, xe tăng của Liên-Xô, Trung-Cộng, họ đã cướp được miền Nam trù phú. Gần 50 năm qua, họ đã chuyển của cải, tiền bạc ra miền Bắc (ngày nay hơn 80% ngân sách thành phố Sài-Gòn phải chi cho miền Bắc).



Bộ đội đem “chiến lợi phẩm” về Bắc

Ngay sau ngày 30/4/1975, hình ảnh những tên bộ đội “thò” những thứ gì chúng cướp được đem về miền Bắc được thấy nhan nhản trên con đường thiên lý Nam-Bắc.

Hiện nay, ngay trong cả miền Nam, nhứt là ở Sài-Gòn, những căn biệt thự nguy nga đều có chủ nhân là người miền Bắc, hoặc là quan chức đương quyền hoặc là quan chức về hưu vừa “hạ cánh an toàn”. Còn người dân miền Nam thì lui về ở những khu ổ chuột trong hẻm sâu ở thành phố hay những vùng quê xa lác xa lơ.



Cảnh người chen chúc nhau trong ngày 30/4/2024 tại bãi biển Nha-Trang

Nhưng qua hình ảnh trên mạng xã hội, mùa tháng Tư Đen có những cảnh khiến chúng ta không khỏi xót xa: người dân miền Nam đổ xô nhau đi hưởng lạc ở những nơi du lịch như Đà-Lạt, Nha-Trang, Mũi-Né, Phú-Quốc “ăn mừng” kỷ niệm “ngày giải phóng miền Nam”, “ngày thống nhất đất nước” theo như định hướng của nhà cầm quyền cộng sản cho nghỉ “lễ” năm ngày. Họ đã quên đi nỗi đau buồn nước mất, nhà tan của cha ông họ trong ngày 30 tháng tư 49 năm trước.



Những hình ảnh chen chúc nhau của những người miền Nam ngày nay ở những chỗ vui chơi tương phản với cảnh những người vượt biên ngồi chen chúc nhau trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ bé đi tìm tự do của mấy mươi năm trước bất chấp bao hiểm nguy chờ đón họ: bão tố, hải tặc, chết đói hay chết khát...

Nhưng đau lòng nhất là những người miền Nam trong nước ngày nay lại nằm trong số “triệu người vui” mà trùm cộng sản miền Nam Võ Văn Kiệt nói tới. Họ không hề biết mình là con gà đang bị đảng cộng sản vặt lông.

Than ôi, bao giờ người dân miền Nam mới thoát khỏi thời kỳ “Bắc Thuộc” này!

Viết nhân mùa Quốc-Hận năm 2024.

HCA